

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน 24-26 กันยายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บางกอกโพสต์ มติชน แนวหน้า เว็บไซต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย TNN (24 ก.ย.59) สยามรัฐ (26 ก.ย.59)</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตรวจพบทารกศีรษะเล็ก 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจอย่างละเอียดว่าเกิดจากเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่ ทั้งนี้ จากการเฝ้าระวังในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่พบการระบาดจำนวน 33 ราย พบ 1 ราย อายุครรภ์ 36 สัปดาห์ แพทย์อัลตราซาวด์พบทารกในครรภ์มีโอกาศศีรษะเล็ก ขณะที่พื้นที่ไม่พบผู้ป่วยซิกา พบหญิงตั้งครรภ์ 3 ราย คลอดทารกมีศีรษะเล็ก ได้ติดตามส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง โดยประเทศไทยมีอัตราการเกิดของเด็กมีชีวิตและมีอาการศีรษะเล็ก 4.36 ต่อประชากรแสนคน หรือเฉลี่ยพบได้ 200-300 รายต่อปี ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำแนวทางสำหรับแพทย์ในการวินิจฉัยโรคไวรัสซิกา โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เผยแพร่ไปตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. แล้ว</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา ผอ.ศูนย์โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย กล่าวว่า การตรวจยืนยันเชื้อซิกาในเด็กศีรษะเล็ก ห้องปฏิบัติการของจุฬาฯ ได้ทำการตรวจควบคู่กับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ด้วย จึงขอให้รอกกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ตาม เด็กทารกที่เกิดมาศีรษะเล็กนั้น มีหลายสาเหตุ อาจมาจากพันธุกรรม ผิดปกติ สารพิษที่ได้รับในครรภ์ หรือแม่เกิดการติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องกำชับในการตรวจวินิจฉัยคือ หากแม่ติดเชื้อซิกา ไม่ใช่เกิดความผิดปกติแค่เรื่องศีรษะเล็ก แต่อาจผิดปกติในระดับเซลล์สมอง หรือเส้นประสาทตาได้ ดังนั้น ต้องติดตามพัฒนาการของเด็กเพื่อความปลอดภัยด้วย ส่วนผู้ใหญ่ต้องระวังเรื่องเส้นประสาทอักเสบ (Guillan-Barre Syndrome) ซึ่งในไทยพบผู้ป่วยแล้ว เช่นเดียวกับอเมริกาใต้</p> <p>-นพ.อภิชาติ มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า คร.ได้ส่งตัวอย่างเลือดแม่ลูก 4 คู่ มาตรวจที่แล็บกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะทราบผลในวันที่ 26 กันยายนนี้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ เดลินิวส์ บางกอกโพสต์ (25 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า คณะกรรมการวิชาการจะมีการประชุมหารือในวันที่ 30 กันยายนนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในต่างประเทศมีการรวบรวมข้อมูลว่า หากมารดาติดเชื้อไวรัสซิกา จะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีความเสี่ยงเกิดภาวะศีรษะเล็กได้ตั้งแต่ 1-30%</p> <p>นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากพบว่าหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา จะมีการติดตามอัลตราซาวด์ขนาดศีรษะทารกว่า เล็กกว่าเกณฑ์ปกติหรือไม่ ทั้งนี้ มักจะพบความผิดปกติตอนอายุครรภ์มาก และไม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้แล้ว</p>
<p>คมชัดลึก (24 ก.ย.59)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า องค์การเภสัชกรรมเร่งผลิตเจลกันยุง เอ็ม-รีเพลล์ และทรายกำจัดยุงลาย จีพีโอ-1 Temephos 1% W/W ป้องกันยุงพาหะโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่กันยุงที่สกัดจากธรรมชาติ และห้ามใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก</p>
<p>ไทยโพสต์ (24 ก.ย.59)</p> <p>ข่าวสด (25 ก.ย.59)</p>	<p>เชียงใหม่พบผู้ป่วยเพิ่ม</p> <p>-เสนอข่าว นายวิวัฒน์ ชานีประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สสจ. เชียงใหม่รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิการายที่ 14 คือ นางธัญญา วงศ์ประสิทธิ์ อายุ 45 ปี ที่อยู่ 85/134 หมู่บ้านพัชรพร หมู่ที่ 1 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เริ่มป่วยมีไข้ ผื่นขึ้น ปวดข้อ ตาแดง เมื่อ 19 ก.ย. เข้ารักษาที่รพ.เชียงใหม่รวมวันที่ 22 ก.ย. ขณะนี้กลับมาพักที่บ้านแล้ว โดยก่อนป่วยช่วงวันที่ 9-11 กันยายน ได้ไปเยี่ยมแม่ที่ จ.พะเยา อย่างไรก็ตาม คนในครอบครัวประกอบด้วยสามี และลูก 2 คน ยังไม่มีอาการ</p> <p>สรุปขณะนี้เชียงใหม่มีผู้ป่วยรวม 14 ราย ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ อ.สันทราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงมีครรภ์ 3 ราย ทุกรายยังไม่ปรากฏอาการรุนแรง และ 13 รายก่อนหน้านี้ได้หายเป็นปกติแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้เข้าทำลายยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ภายใน ม.พัชรพรปาร์คโฮม ม.1 ต.สันนาเม็ง หลังพบผู้ป่วยภายในหมู่บ้านติดเชื้อไวรัสซิกาเพิ่ม 1 คน จากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวพบอ่างน้ำที่มีลูกน้ำยุงลายจำนวนมาก ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกทำลาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สปริงนิวส์ (25 ก.ย.59)	<p>แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพืชน้ำทุกบ้านในรัศมี 100 เมตร รอบบ้านที่พบการติดเชื้อ โดยพบหญิงตั้งครรภ์ 2 คนในหมู่บ้านห่างออกไป 400 เมตร จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยพบอุปสรรคว่าชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ รวมถึงบางบ้านไม่มีคนอยู่ จึงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้</p> <p>- สสจ.นครพนม ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน รวมถึงจุดข้ามแดนในพื้นที่อำเภอชายแดนและโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบคัดกรองประชาชน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางข้ามไปมาระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ามารักษาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันโรคไวรัสซิกา ส่วนโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยแล้ว 341 คน คาดว่าปีนี้จะแพร่ระบาดมากกว่าปีที่ผ่านมา</p>
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.ย.59)	<p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>- เสนอข่าว หนังสือพิมพ์ สเตรท ไทมส์ ของสิงคโปร์ รายงานว่า พบหญิงตั้งครรภ์ 16 คนในสิงคโปร์ติดเชื้อไวรัสซิกา ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังพิจารณาจัดตั้งโครงการเฝ้าระวังทั่วประเทศ เพื่อติดตามพัฒนาการของทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อไวรัสซิกา</p>
มติชน (24 ก.ย.59)	<p>- เสนอข่าว ผลวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารไซนัส ระบุว่า วัคซีน 2 ชนิดที่พัฒนาโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สามารถป้องกันลิงจากการติดเชื้อไวรัสซิกาได้ หลังจากฉีดครบ 2 โดส โดยวัคซีนวีอาร์ซี 5288 ได้เริ่มต้นทดลองขั้นแรกในมนุษย์เพื่อทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพแล้ว และการทดสอบระยะที่ 2 ในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของซิกาอาจเริ่มต้นในปีหน้า ส่วนวัคซีนวีอาร์ซี 5283 ยังรอการทดลองทางคลินิกเฟสแรก อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่วัคซีนจะพัฒนาไปถึงขั้นป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิกาในมนุษย์ได้</p>
มติชน (24 ก.ย.59)	<p>บทความ</p> <p>- เสนอบทความ “ถึงคิวใช้ กม.กำจัดแหล่งเพาะยุงลาย” โดยวารุณี สิทธิธรรมสรค์ กล่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เอาจริงเอาจังกับการควบคุมยุงลาย โดยจะนำกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาใช้อย่างเข้มข้นขึ้น โดยนพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย อธิบายว่า เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญ และแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อการปฏิบัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประกาศใช้เมื่อปี 2545 จุดประสงค์ไม่ได้มุ่งหวังการจับกุม ลงโทษขั้นรุนแรง แต่ต้องการปราบและกำจัดให้ประชาชนดูแลอาคารบ้านเรือน รวมทั้งสถานประกอบการ ไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปัจจุบันได้ส่งต่อให้เทศบาล ท้องถิ่นต่างๆ ไปออกข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดของท้องถิ่น</p> <p>- ด่านนพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า ยังมี พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2559 โดยเมื่อมีการประกาศพื้นที่โรคระบาด จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปควบคุมโรค และหากมีการขัดขวางเจ้าพนักงาน ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ จะมีโทษปรับสูงถึง 20,000 บาท ดังนั้น หากไม่ยอมถูกลงโทษทางกฎหมาย ก็ต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>
มติชน คอลัมน์ บก.ฟอร์ม (25 ก.ย.59)	<p>- เสนอจดหมายจาก นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ถึง นายอุสาหะ เจ้าของคอลัมน์ทางคนทางข่าว ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการใช้พ.ร.บ.การสาธารณสุขในการควบคุมยุงลาย ว่า พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคาญตามกฎหมาย เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุมให้เจ้าของบ้านที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน ต้องทำลายหรือแก้ไขไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ นอกจากนี้ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ยังสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>เพื่อกำหนดให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านของตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ปัจจุบัน มีเทศบาลที่ออกเทศบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้ว 571 แห่ง (ร้อยละ 25.20) และองค์การบริหารส่วนตำบล 804 แห่ง (ร้อยละ 18.03) ซึ่งจะดำเนินการควบคุมกันทั้งมาตรการด้านกฎหมายและมาตรการด้านสังคม โดยดำเนินการในรูปแบบประชาคม และมีมิตรร่วมกันในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย หากมีผู้ฝ่าฝืนจะลงโทษตามที่ตกลงกันตามมติประชาชน ไม่ได้มีการดำเนินการทางคดีเพื่อลงโทษทางอาญาแต่อย่างใด</p>
มติชน คอลัมน์อย่างนี้ต้อง share	<p>การแต่งตั้งผู้ตรวจ-รองปลัดฯ</p> <p>- กล่าวถึงการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ว่า มีแคนดิเดต 5 คน ซึ่งนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พิจารณาและแต่งตั้งไปแล้วตั้งแต่ 16 กันยายน มีทั้งกรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ และอย. เหลือกรมการแพทย์ ซึ่งมีระดับรองอธิบดีที่อาวุโส กับรองอธิบดี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(24 ก.ย.59)	<p>คนหนุ่มไฟแรงที่มีผลงานในการทำงานไม่แพ้กัน หรืออีก 3 กรมที่เหลือคือ กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่รองอธิบดี ชื่อย่อ อ. ชื่อย่อ พ. รอนิ่งผู้ตรวจฯ แน่ ๆ</p> <p>โดยวันก่อน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เรียกคนพ.โอภาส การ์ยกวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ว่า เป็นรองปลัดถึง 3 ครั้ง ใน 3 โอกาส พอหนักข่าวเชื่อว่าสงสัยเร็ว ๆ นี้จะได้ข่าวดีเลื่อนตำแหน่ง ก็หัวเราะ หันมาเจอ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. ก็พูดต่อหน้านักข่าวว่าปีหน้าได้เลื่อนตำแหน่งแน่ ๆ คนทำงาน แบบนี้มีลุ้น ปีหน้าเพราะนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เกษียณอายุราชการพอดี รอกันเป็นทอด ๆ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (26 ก.ย.59)</p>	<p>เขตสุขภาพเพื่อประชาชน</p> <p>-เสนอบทความ สข.เผยแพร่รายงานว่า หลังจากกรม.มีมติเห็นชอบ “เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 และคาดว่าจะเริ่มประสานงานกับรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้ จะเป็นการเริ่มต้นกระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างกลไก และเปิดให้ทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เข้ามาร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาสุขภาพที่ตอบสนองสภาพปัญหาของแต่ละบริบทพื้นที่ และความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ครอบครัว และ ชุมชน</p> <p>ทั้งนี้เขตสุขภาพเพื่อประชาชนมี 13 เขตพื้นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานครฯ ซ้อนทับกับเขตพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. เพื่อความสะดวกในการทำงานร่วมกัน การทำงานในแต่ละพื้นที่จะเรียกว่า คกก.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นจริง มีแนวทางการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่เป็นฐานปฏิบัติการ</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 3 ,5,thai PBS (24 ก.ย.59)</p>	<p>แอปพลิเคชัน “Fast Track ทางด่วนชีวิตเรียกรถพยาบาล”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สปฉ. และ รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Fast Track ทางด่วนชีวิตเรียกรถพยาบาล” ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองให้ถึงหมอเร็ว รักษาได้ทัน เบื้องต้นกำหนดเข้าพื้นที่เกิดเหตุประมาณ 8 นาที ทั้งนี้ แอปฯ ดังกล่าวจะใช้ได้เมื่อมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนั้น หากอยู่ในที่อับสัญญาณ ขอให้ผู้นำผู้ป่วยนอนตะแคงนิ่ง ๆ และรีบนำส่งโรงพยาบาลเองให้เร็วที่สุด</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus (24 ก.ย.59)</p>	<p>การสรรหาเลขาฯ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว นายพรหมมินทร์ หอมหวล ผอ.สำนักกฎหมาย สปสช. ในฐานะหน่วยงานธุรการในการดำเนินการสรรหาเลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า จะส่งรายชื่อผู้สมัคร 12 ราย ไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและข้อห้าม ประกอบด้วย 1.กรมราชทัณฑ์ เพื่อดูว่ามีโทษจำคุกหรือไม่ 2.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดูว่าเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 3.สำนักงาน กกต. เพื่อดูว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงส่งหนังสือตอบกลับมา ถ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาอีกครั้ง หากคุณสมบัติมีปัญหา ฝ่ายธุรการจะแจ้งคณะกรรมการสรรหาทั้ง 5 ราย เพื่อให้พิจารณาตามผลการตรวจสอบ ในส่วนของคณะกรรมการสรรหา ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดนัดหมาย เนื่องจากมีปัญหาเรื่องตัวบุคคล ต้องเปลี่ยนชื่อกรรมการสรรหาใหม่ 1 ราย</p>
<p>ไทยรัฐ โอ.เอ็น.เอ็น (25 ก.ย.59)</p>	<p>การพัฒนาหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. แสดงปาฐกถาเรื่อง“ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา:ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพของประเทศทางตอนใต้” ณ มูลนิธิร็อกกี้ เฟลเลอร์ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยกล่าวว่า การพัฒนาการรสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย เริ่มดำเนินการในขณะที่ประเทศมี GDP ต่อหัวประชากรเพียง 400 ดอลลาร์สหรัฐ และปัจจุบันมีความครอบคลุมประชาชนไทยเกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่นานาประเทศยกย่อง และสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถดำเนินงานได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ และทุกประเทศสามารถทำได้ หากมีเจตจำนงทางการเมืองและผู้นำประเทศมีนโยบายที่ชัดเจน ทั้งนี้ เรียกร้องให้มีความร่วมมือในลักษณะความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นระหว่างกันและได้ผลประโยชน์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>Hfocus (26 ก.ย.59)</p>	<p>ร่วมกัน ช่วยส่งเสริมการสร้างและพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความเข้มแข็ง บนพื้นฐานที่ได้ประโยชน์เท่าเทียมกัน และไทยยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสนับสนุนนานาประเทศให้บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายในปี ค.ศ. 2030</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความเห็นถึงแนวทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ว่า จุดแข็งของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข คือ การมีผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเป็นคณะกรรมการ แต่มีข้อเสียคือ ทุกคนต่างมีศักยภาพและมุมมองในเรื่องต่างๆ จากประสบการณ์ของตนเอง ดังนั้น การเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้าแต่ละคนมองแต่ใจเรา จะกลายเป็นการปกป้องตัวเองว่าตัวเองต้องไม่เสียประโยชน์แทน</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น (25 ก.ย.59)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์สยามรัฐ (25 ก.ย.59)</p>	<p>วันมหิดล</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เนื่องในวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายนทุกปี</p> <p>-เสนอข่าว 28 ก.ย.-2 ต.ค. เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย : ความรู้เชิงประยุกต์เพื่อมวลมนุษยชาติ โดยจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทย นิทรรศการให้ความรู้ จากความร่วมมือของคณะแพทย์, ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์หลากหลายสถาบัน อาทิ การพัฒนาแขนหุ่นยนต์ CUREs (Chulalongkorn University Rehabilitation Robotic Exoskeleton system) เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก, โพรไบโอติกป้องกันฟันผุ, น้ำยาบ้วนปากจากมะหาด, บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจวัดสายตา จากรพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), การตรวจโรคผิวหนัง จากสถาบันโรคผิวหนัง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โลฟิสโตลล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (24 ก.ย.59)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (25 ก.ย.59)</p>	<p>นมแม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ย้ำ “นมแม่” ดีที่สุด ทนุแม่มีมือใหม่ให้นมลูกอย่างเดียวติดต่อกันถึงอายุ 6 เดือน พร้อมแนะวิธีบีบเก็บน้ำนมด้วยตัวเอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ระบุว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน มีเพียง 20% กระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายรณรงค์เพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน เป็น 30% โดยล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ ระหว่าง 7 องค์กร ประกอบด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สภาการพยาบาล องค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย สสส. และมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะกลับไปหาวิธีในการผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดมมแม่ในที่ทำงาน</p> <p>โดยบริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่จัดทำมมแม่สำหรับพนักงานแม่ลูกอ่อน โดยพบว่า หลังจากจัดมมแม่ในปี 2552 อนุญาตให้พนักงานมาบีบเก็บนมได้ทุก ๆ 3 ชั่วโมง และมีบริการส่งนมแม่ถึงบ้านต่างจังหวัด ทาง บขส.และเครื่องบิน ช่วยให้พนักงานประหยัดค่าใช้จ่ายนมผงเดือนละ 4-5 พันบาท และพบว่า มีอัตราการลางาน ลาป่วยลดลง นอกจากนี้ อัตราการทำงานผิดพลาดของพนักงานกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ลดลงอย่างชัดเจน รวมถึงอัตราการลาออกของพนักงานที่คลอดแล้วก็ลดลงด้วย</p>
<p>บ้านเมือง (25 ก.ย.59)</p>	<p>'โคราช' จังหวัดต้นแบบลดปัญหาท้องในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอสรุปข่าว สสส. ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีแลกเปลี่ยน “นครราชสีมา:ต้นแบบการจัดการและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”</p> <p>ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ปี 2558 พบว่ามีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีมาคลอดบุตร รวม 104,289 คน ที่ผ่านมา สสส.ได้สนับสนุนกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนหลักใน 20 จังหวัด โดยใช้กรณีศึกษาจากประเทศอังกฤษที่องค์การอนามัยโลกยกย่องให้เป็นโมเดลความสำเร็จ ร่วมกับบทเรียนในไทย พัฒนามาตรการ “9 ภารกิจ” เป็นแนวทางขับเคลื่อน ทั้งนี้ 2 มาตรการสำคัญและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในเรื่องนี้ คือ การสร้างการเรียนรู้แก่เด็กเยาวชนในเรื่องเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และการจัดบริการอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและมีความยืดหยุ่น ที่จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไว้วางใจ</p> <p>น.ส.บุญช่วย นาสูงเนิน ผู้จัดการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.นครราชสีมา กล่าวว่า กลไกข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการจัดการและแก้ไขปัญหา จึงเป็นที่มาของการจับคู่การทำงานระหว่างโรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นและเพศศึกษา การวางระบบให้คำปรึกษา ระบบส่งต่อเพื่อรับบริการทางสุขภาพ ทั้งนี้ สสส.ได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลความรู้และงบประมาณในการริเริ่มงานใหม่ๆ และการเชื่อมประสานภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนการทำงาน</p>
<p>News 108 สยามรัฐ (26 ก.ย.59)</p>	<p>เตือนภัยอาหารแช่ฟอร์มาลิน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินในอาหารมากเป็นลำดับต้นๆ โดยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่พบมากที่สุดคือ สับนาง ร้อยละ 95.49 ประเภทผักและผลไม้ พบในเห็ดชนิดต่างๆ ได้แก่ เห็ดหอม เห็ดฟาง ชิงชอย ร้อยละ 76.3 อาหารทะเลที่พบปนเปื้อนมากที่สุดคือ ปลาหมึกกรอบ ร้อยละ 34.62 รองลงมาคือ ปลาหมึกสด ร้อยละ 20.51 หากกินอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินในปริมาณมาก จะเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร อาจปวดศีรษะอย่างรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปาก-คอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ถ่ายท้อง ปวดท้องรุนแรง ภาวะอาหารอึกเสบ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะไม่ออก หมดสติ ถ้าปล่อยไว้อาจเสียชีวิต ทั้งนี้ การใช้ฟอร์มาลินในอาหาร โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>มติชน (26 ก.ย.59)</p>	<p>พยากรณ์โรคทางน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้อาจเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้บ่อย เนื่องจากเป็นหน้าฝน เตือนผู้ที่ต้องโดยสารเรือ ไม่ควรนั่งท้ายเรือหรือป็นกราบเรือ อย่าตื่นตกใจเมื่อเรือเอียงหรือโคลง หากเรือแอ็ดควรเลี่ยงการใช้บริการ ส่วนผู้ขับเรือต้องระมัดระวัง ควบคุมความเร็วเมื่อเรือเข้าสู่ช่วงโค้งหรือทางแยก ไม่รับผู้โดยสารเกินอัตราที่รองรับได้ และต้องเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้เพียงพอ</p>
<p>แนวหน้า (24 ก.ย.59)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (24 ก.ย.59)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (24 ก.ย.59)</p>	<p>เฝ้าระวังน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาฯ ชัยนาท ปล่อยระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเพิ่ม และเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำ 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมรับภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งนั้น ปรากฏว่า มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เขต ต.โพงผอง, ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง รวมทั้ง อ.บางบาล อ.เสนา และ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา คาดว่าน้ำจะสูงขึ้นถึง 1 เมตร ชยายวงกว้างท่วมชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยอีกหลายอำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว นายรอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เปิดเผยว่า แม้จะเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ แต่เป็นไปได้ที่น้ำจะท่วมกม.เหมือนปี 2554 แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือช่วงสัปดาห์หน้า หากฝนตกหนักมากกว่า 100 มิลลิเมตรเกิน 3 วัน จะทำให้หลายพื้นที่ใน กทม.เสี่ยงน้ำท่วมขังได้</p> <p>-เสนอข่าว นต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวถึงการรับสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่ ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และให้ทีมวิศวกรเคลื่อนที่เร็ว 30 ทีม เตรียมพร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลหากมีน้ำท่วม เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p> <p>ทั้งนี้ จากรายงานของสำนักกระบาดวิทยา ในรอบ 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 กันยายน 2559 พบผู้ป่วยโรคปอดบวมทั่วประเทศแล้ว 161,294 ราย เสียชีวิต 270 ราย จึงขอให้สวม.ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ความรู้การดูแลสุขภาพให้ประชาชน</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า (26 ก.ย.59)</p>	<p>สสส.ขยายสร้างอาสาสมัครประจำครอบครัว 4 ล้านคน</p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สสส. กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 จะขยายผลการพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2559 จำนวน 40,000 คน โดยรุ่นแรก ได้คัดเลือกผู้เรียนจากผู้ที่ทำหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยในบ้านอยู่แล้ว เน้น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ครึ่งเรือนละ 1 คน ตำบลละ 5 คน เพื่อเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพดูแลผู้ป่วย</p> <p>การพัฒนาอสค.ระยะที่ 2 ตั้งเป้า 4 ล้านคน โดยจะขยายเข้าสู่ครัวเรือนทั้งมีและไม่มีผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สูงอายุ บ้านที่มีเด็กอายุ 0-5 ปี และโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โดยมีสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สสส.จัดทำ และให้สวม.ร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ให้อสค. ในอัตรา อสม.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	1 คนต่อ อสค. 3 คน ใช้เวลาเรียนทั้งที่บ้านและห้องเรียนไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ให้มีทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพเด็กไทยให้มีความฉลาดทั้งไอคิว อีคิว และอื่นๆ จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
มติชน ไทยรัฐ ASTVผู้จัดการออนไลน์ (26 ก.ย.59)	เดือน 'หมอปลอม' ดุดไขมัน -เสนอข่าว น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. เดือนหนุ่ม-สาวผู้ที่นิยมดุดไขมันส่วนเกินออก ระวังเจอหมอปลอม อันตรายถึงชีวิต โดยในปี 2558 ทั่วโลกมีการดุดไขมัน 1.3 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 รองจาก เสิริมเต้านม
มติชน (26 ก.ย.59)	ยุทธศาสตร์ชาติแก่เด็กเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการขับเคลื่อนกรมอนามัยยุคใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อย-ด้อยคุณภาพ ว่า ขณะนี้ได้มอบแนวคิดการทำงานแบบใหม่เพื่อให้กรมเดินไปตรงจุดมากขึ้น โดยทำงานเชิงรุกในพื้นที่และร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ ในการให้ความรู้ประชาชนดูแลสุขภาพแต่ละกลุ่มวัย โดยเฉพาะวัยเจริญพันธุ์ ได้ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2569 ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตั้งเป้าอัตราการเจริญพันธุ์รวมต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 มีการวางแผนการตั้งครรรภ์ ลดอัตราการตายมารดาและทารกแรกเกิด เด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย สูงสมส่วน เป็นต้น มาตรการสำคัญคือ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ก่อนมีบุตร ตั้งครรรภ์ คลอดและหลังคลอด เช่น หญิงวัยเจริญพันธุ์ต้องไม่สูด โดยให้ธาตุเหล็กและโฟลิกแก่นักเรียนหญิงตั้งแต่มีประจำเดือน เป็นต้น
เดลินิวส์ (24 ก.ย.59)	แนะนำเลือกแปรงสีฟัน -เสนอบทความ ทพ.สุธา เจียรณมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำการเลือกแปรงสีฟันที่ได้มาตรฐานเพื่อช่วยป้องกันปัญหาฟันผุสำหรับเด็ก โดยเน้นที่ขนนุ่ม ไม่ขรุขระ กระจกแปรงยึดติดกับหัวแปรงแน่น ไม่หลุดง่าย และเลือกให้เหมาะสมกับช่วงวัย แปรงที่ได้มาตรฐานจะมีตราสัญลักษณ์รูป "ดาว" จากกรมอนามัยติดอยู่ และสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อแปรงสีฟันที่ผ่านมาตรฐาน 58 รุ่น ได้ที่เว็บไซต์สำนักทันตสาธารณสุข http://dental2.anamai.moph.go.th และต้องเลือกใช้ยาสีฟันที่ดี มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ แปรงฟันให้เป็นนิสัยตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้น
สยามรัฐ (26 ก.ย.59)	โรคอัลไซเมอร์ -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือนหากผู้สูงอายุมีอาการหลงๆ ลืมๆ บ่อย มักถามซ้ำๆ นึกคำ-ประโยคที่จะพูดไม่ออก สับสน เวลา สถานที่ หวาดระแวง ซึมเศร้า เฉยเมย ควรรีบพบแพทย์ระบบประสาทหรือจิตแพทย์โรคอัลไซเมอร์ด่วน ด้าน นพ.วิดิพันธ์ ธาณิรัตน์ ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 เสิรมว่า การดูแลผู้ป่วย สำคัญที่สุดคือ ผู้ดูแลต้องเข้าใจ และรับมือกับอาการ-อารมณ์ผิดปกติของผู้ป่วยได้ ร่วมมือกับแพทย์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ผู้ดูแลควรใส่ใจดูแลตัวเองด้วย เพราะดูแลผู้ป่วยนานๆ อาจเครียดได้
โพสต์ทูเดย์ (26 ก.ย.59)	ธุรกิจสมุนไพร -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พิจารณากำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณ เพื่อรักษาโรคตามแนวทางการแพทย์แผนไทยต่อไป
เดลินิวส์ (25 ก.ย.59)	สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ -เสนอข่าว นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้ประสานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย พิจารณาความเป็นไปได้ในการเข้ามาบริหารจัดการคำรักษาพยาบาลข้าราชการ ภายใต้เงื่อนไข สิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการต้องเท่าเดิม ไม่มีการปรับลดลงเด็ดขาด และค่าประกันแต่ละปีต้องไม่มากกว่าที่รัฐบาลจ่ายอยู่ในปัจจุบัน คือ ประมาณ 60,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน ต.ค. นี้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน แนวหน้า (26 ก.ย.59)</p> <p>มติชน (26 ก.ย.59)</p>	<p>ด้าน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2559 กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิสวัสดิการรักษายาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว พบว่า ข้าราชการและครอบครัว จำนวน 11 ราย มีพฤติกรรมการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษายาบาลส่อไปในทางทุจริต ซึ่งได้ระงับสิทธิเบิกจ่ายตรงทั้ง 11 รายแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิข้าราชการรักษายาบาลข้าราชการและครอบครัว 4.3 ล้านราย แบ่งเป็น ข้าราชการ 1.9 ล้านราย และบุคคลในครอบครัว 2.4 ล้านราย โดยปีงบประมาณ 2559 ใช้สิทธิค่ารักษายาบาลไปแล้วกว่า 66,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,000-2,000 ล้านบาท เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับการเบิกค่ารักษายาบาลให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์มากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยสาระค่าใช้จ่าย รักษาพยาบาลข้าราชการปีงบประมาณ 59 เพิ่มเป็น 6.8 หมื่นล้านบาท จากเป้าหมายที่วางไว้ 6 หมื่นล้านบาท เตรียมนาระบบประกัน บริหารจัดการแทน ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สมาคมประกันวินาศภัยและสมาคมประกันชีวิตศึกษาความเป็นไปได้ ยืนยันจะไม่ตัดสิทธิสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ แต่จะทำให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ และใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนายกฯ กำชับให้กระทรวงการคลังรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ ควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ของทั้ง 2 สมาคม ทั้งนี้ รัฐบาลอาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์บางส่วน เพื่อให้บริษัทประกันสามารถดำเนินการได้ และจะส่งเสริมระบบ e-payment ในภาคประกันภัย ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นายอานนท์ ว่างสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า เบื้องต้นสมาคมฯ จะเสนอให้นำร่องกับข้าราชการใหม่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเก็บเป็นสถิติในการเบิกจ่ายค่ารักษายาบาล และนำมาคำนวณเพื่อกำหนดเบี้ยประกันภัยได้อย่างถูกต้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับความคุ้มครอง รูปแบบการประกันสุขภาพ คาดว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอให้กระทรวงการคลังได้ภายใน 2-3 เดือนนี้ ทั้งนี้ ยากเสนอให้รัฐจัดตั้งกองทุนรับประกันภัยต่อแห่งชาติ วงเงิน 1-2 แสนล้านบาท เพื่อเข้ามาช่วยแบ่งเบารับประกันความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้โครงการนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ มองอนาคตไทย (26 ก.ย.59)</p>	<p>แพทย์นวัตกร</p> <p>-เสนอบทความโดย สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันเข้าสู่ยุคบูรณาการศาสตร์ทุกแขนง ทั้งการแพทย์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันและรักษาโรคที่มีความซับซ้อน และรุนแรงมากกว่าในอดีต มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทั้งฮาร์วาร์ดและเอ็มไอที มีการเปิดหลักสูตรแพทย์นวัตกร ให้นักศึกษาแพทย์เรียนการรักษผู้ป่วย และทำงานวิจัยระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมควบคู่กัน เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายไข้เจ็บด้วยเทคโนโลยี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนิวยอร์ก ลิงคอล์น</p> <p>สำหรับประเทศไทย การร่วมมือกันบูรณาการความรู้ สร้างแพทย์นวัตกร เป็นเรื่องจำเป็น และเป็นทางออกเดียวในการพึ่งพาตนเอง เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยให้ดีที่สุด ภายใต้งบประมาณที่ไม่สูงมากเกินไป อีกทั้งยังเป็นที่ยังเป็นที่พึงของพลเมืองชาติอื่นที่เข้ามารักษาตัวในเมืองไทยได้ด้วย</p>
<p>โลกออนไลน์ (24 ก.ย.59)</p> <p>เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ (26 ก.ย.59)</p>	<p>ปลอมเว็บโพสต์ทูเดย์แชร์ข่าวมั่ว HIV สายพันธุ์ใหม่</p> <p>-มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ จากลิงค์ th-news.com เมื่อเข้าไปดูจะเป็นหน้าข่าวของเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ระบุว่า สาวพทย์ชาติเดอดส์สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในประเทศไทย แค่ 3 เดือน เชื่อร้ายกักกินเซลล์ผิวหนังจนเหลือแต่กระดูก อาจใช้ชีวิตอยู่ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งนี้ คาดว่าเป็นการปลอมหน้าเว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.หญิงกัญญา มุกดาสนธิ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ชี้แจงกรณีเว็บข่าวอ้างสาวพทย์ชาติ HIV สายพันธุ์ใหม่ ว่า เบื้องต้นคาดว่าเป็นเว็บข่าวปลอม โดยจากการตรวจสอบสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของผู้ป่วยในพื้นที่เมืองพัทยา พบว่าไม่มีรายงานเรื่องนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บข่าวดังกล่าวไม่มีข้อมูลความจริง และจากการประสานงานไปยัง สสจ.ชลบุรี เพื่อตรวจเช็ครายชื่อผู้ป่วยตามที่เสนอในข่าว พบว่าไม่มีชื่อผู้ป่วยรายดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ สสจ.ชลบุรีจะประสานไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อให้ประสานกับกระทรวง ICT ลบข่าวดังกล่าวออกจากกระบบอินเทอร์เน็ต และจะสร้างความเข้าใจในเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับ</p> <p>อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยาถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยในกรณีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีคำสั่งจากกระทรวงสาธารณสุขผ่านมายัง สสจ. เกี่ยวกับรายละเอียดและความคืบหน้าของสถานการณ์ของโรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีการตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี ประชาชนจึงไม่ควรวิตกกระแสข่าวดังกล่าว เพราะไม่ใช่เรื่องจริง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ประชาชาติธุรกิจ (26 ก.ย.59)</p>	<p>ฉลากอาหารเพื่อคุณภาพและสุขภาพ -เสนอทศวรรษ ภาครัฐและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดให้ติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และเป็นเครื่องมือในการติดตามคุณภาพอาหารหลังจากออกสู่ท้องตลาด ซึ่งฉลากที่ติดบนบรรจุภัณฑ์มี 2 ประเภท ได้แก่ ฉลากอาหาร และฉลากโภชนาการ โดยฉลากอาหารจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารชนิดนั้น ๆ ทั้งวันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีเก็บรักษา วิธีปรุง ส่วนฉลากโภชนาการอาหาร จะให้ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ว่ามีสารอาหารใดบ้าง แต่ปัจจุบันพบว่ายังมีผู้บริโภคอ่านฉลากโภชนาการไม่เข้าใจถึงร้อยละ 67.5</p> <p>นักโภชนาการจึงออกสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย เพื่อแสดงผลการตัดสินใจด้วยเกณฑ์ปริมาณสารอาหารที่กำหนดขึ้นตามชนิดของผลิตภัณฑ์อาหาร ชี้ในภาพรวมของผลิตภัณฑ์อาหารว่า “ดีกว่า” หรือ “มีผลเสียน้อยกว่า” ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในท้องตลาด สัญลักษณ์ประเภท Healthier Choice จึงได้รับการยอมรับจากภาคเอกชน เพราะไม่มีการจัดให้เป็นอาหารดีหรือเลว และผู้บริโภคไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจชื้อนาน กลายเป็นมาตรฐานเชิงสมัครใจ กระตุ้นภาคเอกชนให้ความร่วมมือ</p>
<p>คมชัดลึก (26 ก.ย.59)</p>	<p>ผลงานวิชาการ “เนื้อในต้นมะละกอลดปวดเข่า” -เสนอข่าว นพ.สมานมิตร อัฐนาถ ผอ.รพ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นำเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การใช้สมุนไพรเนื้อในต้นมะละกอพอลดอาการปวดบวมในโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อม” ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2559 โดยผลการศึกษาพบว่า “เนื้อในต้นมะละกอ” ช่วยลดอาการปวดเข่าได้ดี มีการนำมาใช้พอกในคนไข้เข่าเสื่อม อาการปวดลดลงอยู่ระดับปวดน้อยถึง 63 % เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดอาการปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคปวดเข่าหรือเข่าเสื่อมได้</p>
<p>แนวหน้า (26 ก.ย.59)</p>	<p>รพ.ระยองประชาพิจารณาจัดการบริการ -เสนอข่าว นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าฯระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณา การจัดการบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของรพ.ระยอง เพื่อเปิดรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและให้บริการที่ดีสำหรับประชาชนต่อไป</p>
<p>บ้านเมือง (26 ก.ย.59)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก -เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาล ในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ 340 ราย เสียชีวิต 1 ราย จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>
<p>มติชน (24 ก.ย.59)</p>	<p>แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. -เสนอข่าว นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าฯบึงกาฬ และนพ.วิญญู วิทยาบำรุง นพ.สสจ.บึงกาฬ นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ประจำจังหวัดบึงกาฬ ออกให้บริการประชาชนด้านสุขภาพอนามัยในท้องถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านท่าลีไค ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ</p>
<p>เว็บไซต์ Sanook.com (26 ก.ย.59)</p>	<p>ระวังสัตว์ทะเล “เรื่อรโปรตุเกส” -เสนอข่าว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ประกาศห้ามลงเล่นน้ำตามแนวชายหาดในยาง หาดในทอน และหาดลายัน หลังพบ “เรื่อรโปรตุเกส” สัตว์ทะเลที่หน้าตาใกล้เคียงแมงกะพรุน แต่จัดอยู่ในไฟลัมไนดาเรีย หากสัมผัสและได้รับพิษในปริมาณสูง ร่างกายจะมีอาการช็อกและหัวใจล้มเหลว ทำให้เสียชีวิตได้ ห้ามปฐมพยาบาลด้วยน้ำส้มสายชู เบื้องต้นให้ใช้น้ำทะเลล้างเศษหนวดเพื่อกำจัดเข็มพิษ แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล</p>
<p>มติชน (26 ก.ย.59)</p>	<p>วันกระดุกพรุนโลก -เสนอข่าว วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี มูลนิธิโรคกระดุกพรุนนานาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันกระดุกพรุนโลก” โรงพยาบาลเลิดสินจะจัดงาน “วันกระดุกพรุนโลก รู้ทัน...กันหักขา” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 33 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดุกพรุน และโครงการบูรณาการป้องกันและรักษาภาวะกระดุกหัก ข้ำชอนจากโรคกระดุกพรุน โรคนี้สามารถป้องกันโรคได้ โดยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการเสียหลักหกล้ม</p>
<p>คมชัดลึก (24 ก.ย.59)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า -เสนอข่าว กทม.กำหนดจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2559 (World Rabies Day 2016) ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจไม่ทิ้งสัตว์ ช่วยจัดโรคพิษสุนัขบ้า” ในวันที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ มีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุนัขบ้า ฝูงโมโครชิพและจตตะเบียนสุนัข การจัดนิทรรศการให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
Local Press Release (24 ก.ย.59)	งานประชุม HA National Forum ครั้งที่ 18 -เสนอข่าว สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เชิญชวนโรงพยาบาลนำเสนอผลงานเด่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
ไทยโพสต์ บ้านเมือง (26 ก.ย.59)	ประกวดหนังสือสั้นดहेล้า -เสนอข่าว ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดประกวดคลิปหนังสือสั้น ในหัวข้อ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลงเรา” เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-20ปี ส่งผลงานมาเพื่อร่วมชิงรางวัล
เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมโลก (25 ก.ย.59)	ผลกระทบต่อสุขภาพจากควันไฟป่า -เสนอบทความ กล่าวถึงผลการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ที่เผยแพร่ลงวารสารเอนไวรอนเมนทัล รีเสิร์ช เลตเทอร์ส เชื่อว่า หมอกควันที่เกิดจากการเผาไฟแผ้วถางป่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ มีการประเมินว่า การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชาชน เกี่ยวพันกับการป่วยโรคทางเดินหายใจ ครอบคลุมทั้งในอินโดนีเซียและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย โดยผลการศึกษาดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงในทางสถิติที่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอยู่ระหว่าง 26,300 คน และ 174,300 คน โดยจำนวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรกว่า 100,000 คน อยู่ในอินโดนีเซีย 91,600 คน ในมาเลเซีย 6,500 คน และในสิงคโปร์ 2,200 คน นายโมฮัมหมัด ซูบูห์ อธิบดีกรมป้องกันและควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซีย กล่าวว่า ข้อมูลการวิจัยของสหรัฐไม่ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลตัวเลขผู้เสียชีวิตของทางการอินโดนีเซียชัดเจน และการสันนิษฐานตัวเลขผู้เสียชีวิต โดยยึดพื้นฐานการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ ถือว่าขาดความรับผิดชอบ

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

